



# ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 508/2553

9 กันยายน 2553

กระทรวงเกษตรฯ ชวนชาวไทยรวมพลังส่งใจช่วยชาวดี ผ่านการร่วม งาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 3” พบสินค้าคุณภาพส่งตรงจาก 5 จังหวัด กว่า 100 บูท พร้อมจัดเวทีผู้ผลิตพบผู้ค้าหวัง เพิ่มช่องทางจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชายแดนใต้ ระหว่าง 16-19 ก.ย. 2553 ณ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าและชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในภาพรวมเป็นอย่างมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบทบาทในการบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยเข้าไปเสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีและชุมชนมีความเข้มแข็ง ดังนั้น จึงกำหนดให้มีการจัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 3” ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2553 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัด ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา นำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สามารถขยายผลได้ และสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและผู้บริโภค ส่งเสริมด้านการตลาดและหาช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้า โดยให้มีการพบปะระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ รวมทั้งมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายนิกร กล่าวต่อไปว่า งานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 นับเป็นงานแสดงศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตในจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งยิ่งใหญ่ ประจำปี 2553 ที่นอกจากรวบรวมสุดยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรดี เด่น ดัง แล้ว ยังได้รวบรวมหลากหลายกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดนิทรรศการแสดงผลภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โครงการเสริมสร้างและพัฒนา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเครือข่ายภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 การประกวดผลิตผลด้านการเกษตร เช่น ลองกอง ลิ้นจี่ และสะตอ การแข่งขันกินลองกอง การสาธิต การทำขนมบุนพูนหาคูตะ การจักสานไม้ไผ่ การทำผ้าบาติ การทำลูกประคบสมุนไพร ตลอดจนเพลิดเพลินกับความบันเทิงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของแท้จากจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายนศกนี้ เวลา 15.00 น. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะนำมาจำหน่ายภายในงาน มีดังนี้ **จังหวัดปัตตานี** ประกอบด้วย ชาชัก โรตีสกรอบ นูคู ปลากรอบ ปลาต้ม ปลาหมึกแห้ง ข้าวอินทรีย์ ข้าวซ้อมมือ ขนมแปรรูปจากข้าว ไก่ขอมและ น้ำพริกแปรรูป ลูกหยีแปรรูป ข้าวเกรียบปลาผสมสาหร่าย ส้มแขกแปรรูป ปลาชิงชัง ศิลปะประดิษฐ์ (ดอกไม้, กระจเป็) ผลิตภัณฑ์กล้วย สะตอ และเครื่องแต่งกายมุสลิม **จังหวัดยะลา** ประกอบด้วย กล้วยหินกรอบแก้ว กล้วยหินฉาบ กล้วยหินสมุนไพร กล้วยหินแปรรูป ส้มแขกแช่อิ่ม ส้มแขกตากแห้ง ข้าวย่ำ ข้าวเกรียบปลา กาแฟเบตง หมีเบตง ปลาต้ม ทูเรียนทอด ทูเรียนกวน โรตีสกรอบ ลูกหยีปรุงรส ผลไม้ (ลองกอง และทุเรียน ) การจำหน่ายอาหารจากเนื้อแพะ ไก่เบตง จักสานเตยหนาม กริช ( อาวุธโบราณ ) ศิลปะประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์บำบัด ชุดเครื่องแต่งกายมุสลิมหญิง - ชาย ส้มโชกุน ผักน้ำ และมะระหวาน **จังหวัดนราธิวาส** ประกอบด้วย ส้มแขก ข้าวซ้อมมือ ข้าวย่ำ ข้าวเกรียบ น้ำบูดู ปลาหมึกแห้ง ทูเรียนกวน กรงนก ผ้าบาติก เครื่องแต่งกายมุสลิม เรือกอและจำลอง กระจูด หญ้าแฝก ใบไม้สีทอง และลองกองต้นหอมมัด **จังหวัดสตูล** ประกอบด้วย กุ้งแห้ง มันกุ้ง กะปิ ข้าวหมกไก่ ข้าวหมกแพะ ไก่ทอด โรตีสกาลา กาแฟโบราณ โรตีส ชาชัก ปลาแห้ง จำปาตะทวด ไข่เค็ม กล้วยกรอบแก้ว ขนมพื้นเมือง ผลไม้สด(ลองกองและลิ้นจี่ ) ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล น้ำมันสมุนไพร พิมเสนน้ำ ลิปบาล์ม ผลิตภัณฑ์จากไข่มุก **จังหวัดสงขลา** ประกอบด้วย หนึ่งปลากะพงทอดกรอบ ซาลาเปาเกาะยอ ขนมจีบ น้ำพริกเมงดาแห้ง ไตปลาแห้ง ขนมโก๋มีไส้ - ไม่มีไส้ ขนมนางเล็ด ขนมถั่วดำ - ข้าว ยำสาหร่ายผมนาง สาหร่ายแห้ง ลูกหยีปรุงรส ลูกหยีกวน ข้าวซ้อมมือ ซาลากุ้งพร้อมดื่ม ไข่เค็ม กะปิเทพา ส้มแขกผง กุ้งแก้ว ข้าวเกรียบ ข้าวย่ำ เต้าคั่ว อาหารเมนูแพะ ไก่ต้มซีอิ๊ว ลองกอง ทุเรียน มังคุด จำปาดะ ผ้าฝ้ายทอมือ สมุดไดอารี่ กระจเป็ ไม้สัหริยญ เสื้อบาติก ดอกไม้ยางพารา แจกันไม้ไผ่ สนูป ยาสีฟัน แป้งทาหน้าสมุนไพร ผ้าคลุมผม กระจเป็ปักกลดลาย เสื้อสำเร็จรูป สนูปนมแพะ โลชั่นนมแพะ ครีมนมแพะ สนูปเปลือกมังคุด ผงสมุนไพรขัดตัว ถ้วยชามแก้วเซรามิก ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา กระจเป็ กล้องเครื่องประดับ กระจเป็ ตาลโตนด กรงนกเขา และกรงนกหัวจุก

-----